

**CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Như Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Sơn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn

phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Duy Chính, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn

Phòng phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đăng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh rất quan trọng. Đây là 2 cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các tác tại Văn phòng UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này đồng thời đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng với tập thể cán bộ, công chức cơ quan tham mưu, theo dõi, đơn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, vì vậy trong quá trình kiện toàn

đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực giúp đỡ các đồng chí trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Như Quang đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể cơ quan đồng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

**TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP...**

(Tiếp theo trang 1)

Trường ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh về chống khai thác IUU. Sau gần 4 năm thực hiện chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với các sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam, phía EC đã đánh giá cao và ghi nhận sự cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, khẳng định Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và đang đi đúng hướng; ghi nhận và đánh giá cao thiện chí, tinh thần hợp tác, sự minh bạch và trung thực của Việt Nam trong việc cung cấp thông tin, trao đổi giữa hai bên về kết quả triển khai chống khai thác IUU.

**HỘI THẢO VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP...**

(Tiếp theo trang 1)

Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy... Theo đó, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đều thống nhất cần sớm ban hành quy chế phối hợp nhằm

tăng cường mối quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy, từ đó hoạch định những chủ trương, định hướng

sát với tình hình thực tiễn công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động chỉ đạo các cấp ủy, địa phương các cấp giải quyết vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng, kịp thời ngăn

chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đồng thời trấn áp, kiểm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... Phát biểu tại hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Thứ trưởng Bộ

Công an ghi nhận, trân trọng tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp trên các phương diện lý luận và thực tiễn về dự thảo quy chế của lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương kịp thời bổ sung, hoàn thiện báo cáo Ban Bí thư.

**CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN...**

(Tiếp theo trang 1)

Có 3 thí sinh đăng ký dự thi công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện có đơn xin rút hồ sơ đăng ký dự tuyển. Công tác chuẩn bị và tổ chức thi tuyển công chức hiện đang được các đơn vị tích cực thực hiện, đặc biệt là việc xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thống nhất với kết quả kiểm tra phiếu đăng ký

dự tuyển công chức tỉnh năm 2021, đề nghị đồng chí Trưởng ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển hoàn thiện báo cáo, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo UBND tỉnh quyết định công bố danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi. Đối với các thí sinh hiện đang là cán bộ cấp xã, công chức cơ quan ngành dọc của trung ương ở tỉnh ngoài và viên chức trong tỉnh đăng ký dự thi công chức năm 2021 yêu cầu phải có văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý cho thí sinh đăng

ký dự thi. Về thời gian tổ chức thi, Hội đồng tuyển dụng thống nhất thời gian dự kiến thi vòng 1 vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2021; vòng 2 vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021. Sau khi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến thống nhất chủ trương về lịch thi tuyển công chức tỉnh, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo bằng văn bản tới từng thí sinh về ngày thi, địa điểm thi, nội dung thi và các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Tiểu ban An ninh - Y tế và Sở Y tế để thí sinh biết, chủ động đến/về tỉnh để thực hiện cách ly y tế; đồng thời, niêm yết công khai thông báo trên các phương tiện

thông tin đại chúng. Sở Nội vụ phối hợp với đơn vị hợp đồng để thi xây dựng hướng dẫn chi tiết về thời gian, cách thức và các bước vào làm bài, nộp bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính đồng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để thí sinh biết. Yêu cầu đơn vị hợp đồng để thi về Trường Đại học Thái Bình rà soát, kiểm tra lại hệ thống máy tính của nhà trường, trên cơ sở đó có phương án chuẩn bị tốt nhất phục vụ kỳ thi. Thống nhất tổ chức thi tại hội trường lớn, bố trí khoảng cách chỗ ngồi hợp An ninh - Y tế và Sở Y tế để thí sinh đến/về tỉnh thực hiện cách ly y tế; đồng thời, niêm yết công khai thông báo trên các phương tiện

tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong, sau kỳ thi, Tiểu ban An ninh - Y tế xây dựng các kế hoạch chi tiết bằng văn bản báo cáo Hội đồng tuyển dụng trước ngày 15/9. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng nhấn mạnh: Đây là kỳ thi quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm, đề nghị các thành viên Hội đồng và các cơ quan liên quan tập trung nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 bảo đảm khách quan, trung thực, đúng quy định.

**Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Bình có 3 tác phẩm được trưng bày triển lãm tại VN-21**

Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình có 3 tác phẩm ảnh được trưng bày tại triển lãm cuộc thi ảnh quốc tế thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21). Đó là 2 tác phẩm của nghệ

sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phục An mang tên "Thành quả" (thể loại ảnh đơn sắc) và "Nơi có những giấc mơ xa" (thể loại ảnh màu) và 1 tác phẩm ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Viên mang tên "Thị chữ" (thể loại ảnh đơn sắc).

Đây là 1 trong 2 cuộc thi ảnh lớn do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức 2 năm 1 lần với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ và Hiệp hội Hình ảnh không biên giới, dành cho tất cả các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Cuộc thi năm nay thu hút 16.924 tác phẩm đến từ 53 quốc gia.

TÚ ANH

**HỘI LHPN HUYỆN VŨ THƯ Khởi công xây dựng "Mái ấm tình thương" tặng phụ nữ nghèo**

Sáng ngày 7/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư tổ chức khởi công xây dựng "Mái ấm tình thương" tặng chị Lê Thị Huệ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong. Chị Lê Thị Huệ là mẹ đơn

thân, bị bệnh tâm thần, có con 9 tuổi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, hai mẹ con chị ở trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Để giúp mẹ con chị Huệ có chỗ ở an toàn, gia đình chị Huệ đầu tư xây dựng ngôi nhà mái bằng, diện tích

25m<sup>2</sup>. Tổng dự toán công trình dự kiến 125 triệu đồng, trong đó Hội LHPN huyện Vũ Thư hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngoài ra, xã, thôn huy động hội viên phụ nữ, bà con lối xóm và họ hàng ủng hộ tiền, ngày công giúp chị Huệ xây nhà. Đây là ngôi nhà đầu tiên được hỗ trợ xây dựng từ quỹ "Mái ấm tình thương" của Hội LHPN huyện Vũ Thư trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

QUYNH LƯU

**Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn**

\* Nhân dịp năm học mới, Hội Khuyến học huyện Hưng Hà đã trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, chăm ngoan, học giỏi tiêu biểu ở 3 cấp học và khen thưởng 6 học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021, 4 học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

khó khăn, vươn lên học tốt, đạt nhiều kết quả cao trong năm học mới. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập tại các địa phương.

Để kịp thời chia sẻ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp đầu năm học mới, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

\* Để kịp thời chia sẻ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp đầu năm học mới, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đã trao 297 suất quà

trị giá 25,5 triệu đồng; 49 cặp lá yêu thương, mỗi tháng từ 100.000 - 500.000 đồng/năm; tặng 112 cặp sách, 280 quyển vở, 30 hộp bút, 50 hộp bút màu, 2 thùng sáp màu; 22 thẻ bảo hiểm thân thể, 3 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhân dịp này, các cơ sở hội còn tặng 45 hộp khẩu trang, 12 thùng dung dịch sát khuẩn... chung tay cùng các nhà trường thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho học sinh khi tới trường.

THANH THỦY - THU HIỀN

**Triển khai tiêm 32.340 liều vắc-xin phòng Covid-19 đợt 7 năm 2021**



Người lao động được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Từ ngày 5 - 10/9/2021, ngành Y tế phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tiêm 2.340 liều vắc-xin Pfizer và 30.000 liều vắc-xin AstraZeneca phòng Covid-19 trong đợt 7 năm 2021. Cụ thể, đối với 2.340 liều vắc-xin Pfizer sẽ tiêm mũi 2 cho những người còn lại đã được tiêm mũi 1 vắc-xin Pfizer. Đối với 30.000 liều vắc-xin AstraZeneca sẽ phân bổ 16.000 liều cho các huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố 2.000 liều để tổ chức tiêm mũi 1 cho những đối tượng ưu tiên như: các y bác sĩ, được sĩ trên địa bàn, những người có thể huy động tham gia phòng, chống dịch khi cần, dưới 65

tuổi; ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, xã; tổ tự quản, người tham gia phòng, chống dịch; người thực hiện dịch vụ vận tải và cán bộ quản lý, giáo viên các trường) và 14.000 liều tổ chức tiêm cho lực lượng y tế tuyến tỉnh, các sở, ban, ngành, bộ đội và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Việc tổ chức tiêm sẽ được thực hiện đồng loạt tại các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh gồm: các cơ sở y tế hoặc tại các doanh nghiệp (nếu bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định).

HOÀNG LANH

**TOÀN DÂN THAM GIA...**

(Tiếp theo trang 1)

chấn giọt bắn và 500 tai giả đeo khẩu trang. Vừa qua, Huyện đoàn đã tổ chức trao toàn bộ kính chắn giọt bắn và tai giả cho các khu cách ly tập trung của huyện, trạm y tế các xã, thị trấn và một số chợ trên địa bàn. Huyện đoàn Đông Hưng vẫn tiếp tục triển khai chương trình làm kính chắn giọt bắn, tai giả tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, số lượng khoảng 1.000 chiếc. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của Huyện đoàn Đông Hưng đã triển khai thời gian qua, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần bảo đảm an toàn cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

THU HIỀN

**BAN CHQS HUYỆN TIẾN HẢI Ủng hộ 35 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19**

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", mỗi cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Tiến Hải đã ủng hộ 1 ngày lương.



Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Tiến Hải nguyện góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 6/9, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện đã ủng hộ được 35 triệu đồng, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

MẠNH THẮNG

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/9**

**Trên thế giới,** theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến tối ngày 7/9, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 222,1 triệu người, trong đó hơn 4,59 triệu người đã tử vong.

**Tại Việt Nam,** ngày 7/9, có nước ghi nhận thêm 14.208 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 14.193 ca trong nước và 15 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 550.996 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 7/9, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 22,6 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.253 bệnh nhân. Hiện 311.710/550.996 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

**Tại Thái Bình,** ngày 7/9, ghi nhận 1 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 là công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về từ Vũng Tàu được cách ly ngay khi trở về địa phương từ ngày 3/9/2021.

Toàn tỉnh hiện có 41 trường hợp F1 và 42 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 717 mẫu, trong đó 3 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 714 mẫu của trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 5.658 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 5.517 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 14 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị. Tại các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 2 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.695 trường hợp, trong đó 1.552 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 143 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 7/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm 2.594 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

**Trục vớt, di dời quả bom nặng 250kg**

Sáng ngày 7/9, bộ đội công binh Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng Ban CHQS huyện Hưng Hà tổ chức trục vớt, di dời quả bom nặng khoảng 500 bảng Anh (tương đương 250kg) đến khu vực an toàn.

Trước đó, ngày 30/7/2021, tại khu vực bãi sông Luộc, thôn Thanh Triều, xã Tân Lễ (Hưng Hà), người dân phát hiện vật thể nghi là bom đã báo cho chính quyền địa phương. Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường đã xác định vật thể là quả bom do không lực Hoa Kỳ thả xuống địa phương vào giai đoạn chiến tranh phá hoại miền Bắc. Hiện tại, quả bom đang ở trạng thái mất an toàn, rất nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân và tàu thuyền qua lại khu vực sông Luộc. Lực lượng quân sự địa phương đã tổ chức cắm cờ, đặt biển báo nguy hiểm tại vị trí có bom, tổ chức canh gác, bảo vệ hiện trường trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục pháp lý hủy vật nổ.

Sau gần 3 giờ trục vớt, quả bom được bộ đội công binh đưa vào bờ, di dời đến khu vực an toàn chờ hủy nổ.

TRINH CƯỜNG

Lực lượng công binh trục vớt quả bom từ bãi sông Luộc di dời về vị trí an toàn.

